

ขอบขอบคุณบทความจาก

หนังสือคู่มือการศึกษาต่อประเทศจีน



ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติที่ทุกชาติทุกภาษาใช้ติดต่อสื่อสาร
แต่นอกจากภาษาอังกฤษแล้วภาษาที่กำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ไม่มีใครปฏิเสธว่าหนึ่งในนั้นคือ ภาษาจีนกลาง ทั้งนี้จากการที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก
จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ติดอันดับโลกมาหลายปีและมีเศรษฐกิจติดอันดับสองของโลก จากประเทศที่มีอารยธรรมมากกว่า
5,000
ปี จากประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขนาดส่งยานอวกาศไปโคจรนอกโลก ถึงขนาดเป็นโรงงานของโลกที่ผลิตสินค้าทุกประเภท
จากประเทศที่เป็นอู่วัฒนธรรมหลักของโลกแห่งหนึ่ง สิ่งเหล่านี้คงจะพอสันับสนุนการเรียนต่อที่จีน สำหรับหลายคนที่จะเรียนต่อที่จีน
สำหรับหลายคนที่จะเรียนต่อที่จีน คงจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าทำไมถึงเลือกที่จีนคราวนี้เราลองมาดูว่า เหตุผลที่นักศึกษาตัดสินใจไปเรียนที่จีนมีอะไรบ้าง

ประเทศที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ประเทศจีนเปรียบเสมือนมังกรที่เคยหลับใหลในซีกโลกตะวันออกเนื่องจากจีนเคยครองความรุ่งเรือง ส่งเรือไปติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ เปิดเส้นทางสายไหมกับตะวันออกกลางและยุโรป จนกระทั่งถึงยุคตกต่ำในทศวรรษที่ 20 จากลัทธิอำนาจนิยมของตงจวินตง จนมาช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อมีการเปิดประเทศ ประเทศจึงประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แทบทุกด้าน เริ่มจากด้านเศรษฐกิจ ประเทศจีนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมนานาชาติหรือที่เรียกว่า GDP

เป็นอันดับสองของโลก มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกต่อเนื่องยาวนาน มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก และยังเป็นเจ้าหนี้ลำดับต้นๆของโลก การเป็นสมาชิกที่สำคัญขององค์การระหว่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวดเร็ว (BRICS

) อันประกอบไปด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้

กลุ่มประเทศ

G20,APEC, Asean+3, WTO

ด้านการเมือง ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศสังคมนิยมที่มั่นคงที่สุดประเทศหนึ่ง ด้านสังคม ประเทศจีนได้ยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข การศึกษาและคุณภาพชีวิตเพื่อให้คนจีนมีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประเทศจีนยังได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่น การเป็นเจ้าของภาพพร้อมเป็นเจ้าของเหรียญทองในโอลิมปิกปี

2008

การเป็นเจ้าของภาพและเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ การจัดงานเอ็กซ์โปที่เซี่ยงไฮ้และงานระดับนานาชาติอื่นๆ

โดนประเทศจีนสมัยใหม่ได้เปิดประเทศเพื่อต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศต่างๆทั่วโลก ให้เข้ามาศึกษา ลงทุน และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของประเทศจีน

